

Qua hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng huyện ủy, chi bộ đảng bộ cơ sở "bốn tốt" vùng đồng bằng và khu bốn (cũ)

P.V

Vừa qua, tiếp theo hội nghị vùng trung du và thành thị, Ban tổ chức Trung ương Đảng đã triệu tập hội nghị các tỉnh vùng đồng bằng và khu bốn (cũ) để trao đổi kinh nghiệm, bàn biện pháp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của hai cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" và xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt".

Hầu hết các đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy và đại biểu các huyện ủy, thị ủy thuộc vùng đồng bằng và khu bốn (cũ) đã tới dự hội nghị. Ngoài ra, còn nhiều đại biểu của ban tổ chức các tỉnh miền núi và một số đồng chí đại biểu các huyện ủy thuộc vùng trung du và thành phố cũng tham dự.

Các đại biểu đã được nghe nhiều bản báo cáo thực tế của các đảng ủy: xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh (Ninh Bình), xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường (nam Hà), xã Ai Quốc, Huyện Nam Sách (Hải Dương), xã Hòa xã, huyện ứng Hòa (Hà Tây), xã Quốc Trị huyện Tiên Lữ (Hưng Yên), và báo cáo của tổ đảng số 2, chi bộ Hồng Thái, xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh (Ninh Bình); báo cáo của các huyện ủy Thụy Anh (Thái Bình), Hải Hậu (Nam Hà), Quỳnh Lưu (Nghệ An), Cẩm Giàng (Hải Dương) Xuân Trường (Nam Hà), Thạch Hà (Hà Tĩnh) báo cáo của các tỉnh ủy: Quảng Bình, Nam Hà, Ninh Bình và của Ban tổ chức tỉnh ủy Thái Bình.

Qua nghe các báo cáo trên và thảo luận, liên hệ kiểm điểm việc thi hành các nghị quyết, chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng về hai cuộc vận động, các đại biểu dự hội nghị đã thu hoạch được nhiều kinh nghiệm bổ ích trong việc chỉ đạo tiến hành cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt".

Đồng chí Vũ Oanh phó trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, đã phát biểu ý kiến tổng kết hội nghị.

Dưới đây là một số thu hoạch chính của hội nghị:

1 - Trước hết là qua hội nghị này, các đại biểu đã nhận thức sâu sắc hơn về vị trí quan trọng của công tác xây dựng đảng, củng cố quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" và chi bộ đảng bộ cơ sở "bốn tốt".

Các đại biểu đã nhất trí đánh giá rằng: Tuy mới tiến hành được non một năm nay (có nơi mới được 6 tháng), cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" đã thu được những kết quả bước đầu, nhưng có ý nghĩa to lớn. ở những nơi làm tốt, cuộc vận động đã tạo điều kiện cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện đúng đắn, phong trào quần chúng phát triển lên một bước mới, tổ chức của Đảng trưởng thành nhanh chóng. Các đại biểu đều xác định rằng: trong sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng cấp huyện và cơ sở hiện nay, cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" giữ vị trí trung tâm thường xuyên và là then chốt đẩy mạnh các mặt hoạt động khác.

Qua nhiều báo cáo thực tế, vấn đề nổi bật là, nơi nào quan tâm đến công tác xây dựng đảng biết đi sâu vào việc củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy, thì phong trào chuyển biến nhanh và vững chắc; ngược lại thì có khó khăn. Huyện Xuân Trường (nam Hà) xã Khánh Thủy (Yên Khánh, Ninh Bình) và nhiều nơi khác, sau khi chỉ đạo tốt công tác đảng kết hợp với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ một thời gian ngắn đã chuyển mình rõ rệt.

Các đại biểu cũng xác định rằng: với vị trí như trên công tác xây dựng đảng phải được toàn thể cấp ủy quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp ra tay mới có thể chuyển biến được.

Hiện nay cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" đang được mở rộng, nhưng chưa đồng đều, có địa phương đã đi sâu chỉ đạo, nhưng có địa phương mới bắt đầu. Tại sao vậy? Đó là vì ý thức chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Trung ương giữa các địa phương có sự khác nhau; và còn khác nhau là ở chỗ việc nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị của Trung ương gắn với sự phê bình, tự phê bình có sâu sắc hay không, ỨC ĐỘ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐI SÂU VÀO VIỆC PHÂN TÍCH THỰC TIỄN TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG MÌNH NHƯ THẾ NÀO. Vì vậy sắp tới đây, các cấp ủy trước hết là tỉnh ủy cần tập thể nghiên cứu kỹ nghị quyết của Trung ương, tiến hành phê bình tự phê bình sâu sắc và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thi hành. Không phải chỉ nghiên cứu một vài lần mà đã nắm vững được nghị quyết. Quy trình nghiên cứu và thi hành chính là quá trình từng bước quán triệt ngày càng sâu sắc, đầy đủ nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng về hai cuộc vận động.

2 - Nhiều đại biểu đã thấy rõ hơn nội dung và phương pháp để vận dụng phương châm gắn cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt" liên hệ với tình hình thực tế ở các địa phương, nhiều đồng chí thấy rằng vừa qua mình chưa nắm vững và còn lúng túng trong việc vận dụng phương châm này. Do đó khi tập trung vào chỉ đạo cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" lại buông lơi hoặc chỉ đạo không đúng mức cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" hay ngược lại, tiến hành cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở bốn tốt nhưng không biết thông qua đó từng bước thúc đẩy tới sự trưởng thành của huyện ủy, mà rèn luyện mọi mặt cho các huyện ủy viên. Báo cáo của tỉnh ủy Ninh Bình đã cung cấp cho hội nghị một số kinh nghiệm tốt trong việc vận dụng phương châm trên. Đó là đi sâu kiểm tra phân tích chỗ mạnh, chỗ yếu của sự lãnh đạo và chỉ đạo của huyện ủy, của mỗi huyện ủy viên và nguyên nhân của nó, gắn chắc việc xây dựng phương hướng, biện pháp phấn đấu của huyện ủy và từng huyện ủy viên với việc

xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở của đảng, dựa trên yêu cầu tăng cường chỉ đạo cơ sở mà đề ra phương hướng phấn đấu của huyện ủy và mỗi huyện ủy viên, coi vấn đề xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng là mục tiêu phấn đấu hàng đầu của tập thể huyện ủy, của các huyện ủy viên phụ trách cơ sở và là yêu cầu phục vụ thường xuyên cao nhất của các ngành ở huyện. Để tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng, trước mắt, các huyện ủy cần kiên quyết, khẩn trương chỉ đạo dứt điểm một số vấn đề mấu chốt như chỉ thị 146 của Ban bí thư Trung ương Đảng đề ra: giúp cho từng chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu với tình hình cách mạng tiến công; lựa chọn và bố trí tốt cốt cán lãnh đạo của xã và hợp tác xã; chấm dứt nạn tham ô, chèn chèn trong cán bộ đảng viên; thực hiện phân công đảng viên theo chế độ "ba định"; tổ chức cho quần chúng phê bình sự lãnh đạo của chi bộ, tổ đảng và đảng viên; củng cố các tổ đảng. Trong việc xây dựng củng cố các tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn, hội nghị nhấn mạnh cần phải chú ý kiện toàn tất cả các khâu; đảng ủy xã chi bộ, tổ đảng và xây dựng con người đảng viên, không nên coi nhẹ một khâu nào.

Về phương châm gắn hai cuộc vận động với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác, với phong trào quần chúng, nhiều đại biểu thấy rằng vừa qua mình làm chưa tốt và còn lúng túng. Chính đó là một nguyên nhân quan trọng đã hạn chế việc mở rộng nhanh chóng và nâng cao chất lượng của hai cuộc vận động, không phát huy được mạnh mẽ tác dụng của hai cuộc vận động đối với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương. Biểu hiện của việc không nắm vững phương châm này là trong khi chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo các phong trào quần chúng, đã không đồng thời chỉ đạo hai cuộc vận động, gác bỏ hai cuộc vận động lại với lý do "sản xuất, chiến đấu khẩn trương"

Báo cáo của huyện ủy Xuân Trường và kinh nghiệm một số nơi khác đã làm rõ vấn đề này. Càng những lúc khó khăn lại càng phải tăng cường công tác xây dựng đảng, tăng cường chỉ đạo hai cuộc vận động. Vấn đề là ở chỗ phải có nhận thức đúng đắn, có ý thức thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng đảng phải khéo bố trí lực lượng và chương trình công tác. Từng thời gian các huyện ủy và đảng ủy xã phải nắm chắc những công tác chính ở địa phương, đối chiếu với tình hình tư tưởng và tổ chức của đảng, chỉ ra những mâu thuẫn và tiến hành giải quyết nhằm nâng cao tư tưởng đảng viên, cải tiến tổ chức, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ công tác đó. Mục tiêu phấn đấu của huyện ủy, chi bộ và đảng bộ cơ sở cần được vạch ra trong từng thời gian ngắn một, phù hợp với yêu cầu chỉ đạo công tác và tình hình tư tưởng, tổ chức của huyện ủy, đảng ủy, và chi bộ trong lúc đó. Phải đưa số lớn huyện ủy viên, cán bộ, đảng viên vào nhiệm vụ công tác trung tâm để rèn luyện, giáo dục....

3 - Hội nghị nhận rõ rằng, để nâng cao chất lượng của cuộc vận động, cần phải đi sâu hơn nữa vào việc xây dựng bản thân huyện ủy. Vừa qua, các phương hướng phấn đấu của nhiều huyện ủy mới chỉ là nhắc lại, hoặc cụ thể thêm một chút những phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội huyện đã vạch ra, chứ chưa đi sâu vào những yêu cầu và biện pháp giải quyết về các mặt, nhằm nâng cao sự lãnh đạo và chỉ đạo của bản thân huyện ủy.

Các đại biểu nhất trí rằng: các huyện ủy cần căn cứ vào phương hướng, mục tiêu phấn đấu của đảng bộ huyện, căn cứ vào chức trách của huyện ủy, xem xét lại chỗ mạnh, chỗ yếu của bản thân mình về mọi mặt mà vạch ra phương hướng, biện pháp phấn đấu trong từng thời gian nhất định nhằm kiện toàn từng bước sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện, đáp ứng các yêu cầu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà đảng bộ huyện đã đề ra. Từng huyện ủy viên thì phải nắm vững phương hướng, mục tiêu phấn đấu chung của đảng bộ huyện, căn cứ vào

phương hướng, mục tiêu phấn đấu của ngành, của xã (hay của khối, của vùng đối với các ủy viên thường vụ huyện ủy) và trách nhiệm đã được tập thể huyện ủy phân công, mà vạch rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của mình, đề ra phương hướng, biện pháp phấn đấu trở thành huyện ủy viên "bốn tốt". Làm như vậy mới thật sự phát huy được tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các huyện ủy và mỗi huyện ủy viên, đồng thời mới gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đảng bộ huyện, từng ngành từng tổ chức cơ sở đảng.

Hiện nay các huyện ủy cần tiếp tục đi sâu vạch ra một cách đúng đắn phương hướng phấn đấu của huyện ủy và mỗi huyện ủy viên: làm cho các huyện ủy và từng huyện ủy viên có nhiệt tình cách mạng tiến công ý chí quyết chiến, quyết thắng cao, tinh thần phấn đấu vươn lên, khắc phục tư tưởng chủ quan thỏa mãn, bảo thủ, rụt rè, ngại khó ngại khổ... cố gắng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, nắm vững các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, từng bước đi sâu vào khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế, nhất là kỹ thuật nông nghiệp và quản lý hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt là hiểu biết về công tác xây dựng (đảng trước hết là công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng) công tác vận động quần chúng. Tiếp tục củng cố các huyện ủy về mặt tổ chức nhất là việc bố trí tốt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, xây dựng sự đoàn kết nhất trí keo sơn trong nội bộ huyện ủy. Hội nghị khẳng định sự đúng đắn của phương hướng phân công huyện ủy theo như nghị quyết 136 và chỉ thị 146 của Ban bí thư Trung ương đảng đã vạch ra, song cũng nhắc các địa phương cần vận dụng cho sát hợp với đặc điểm, yêu cầu lãnh đạo của từng huyện ủy, điều kiện cụ thể của từng huyện ủy viên. Cải tiến mạnh mẽ tác phong lãnh đạo của các huyện ủy, rèn luyện thường xuyên tác phong công tác cách mạng cho các huyện ủy viên, chuyển mạnh hoạt động xuống cơ sở, đi sâu đi sát giúp đỡ thiết thực cụ thể cho các chi bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở. Rèn luyện và nâng cao đạo đức cách mạng cho các huyện ủy viên.

Đề cao tinh thần gương mẫu về mọi mặt của các huyện ủy viên đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng. Chống tác phong quan liêu, mệnh lệnh, thiếu dân chủ nội bộ và không tôn trọng quyền làm chủ tập thể của quần chúng, ngăn ngừa và chống các hiện tượng sinh hoạt không lành mạnh, chè chén, lợi dụng, tham ô, hủ hóa...

4 - Đi đôi với việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các huyện ủy, các đại biểu thấy sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo và chỉ đạo của các tỉnh, thành ủy đối với hai cuộc vận động nhằm vừa giúp đỡ thiết thực cho các huyện ủy hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, vừa qua đó từng bước kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của bản thân các tỉnh, thành ủy. Hiện nay còn có một số tỉnh, thành ủy chưa chỉ đạo chặt chẽ cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt". Do đó cuộc vận động chậm mở rộng, chất lượng chưa cao. Trước mắt, dựa vào nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương đảng đã quy định, các tỉnh, thành ủy nên kiểm điểm và có chủ trương biện pháp tích cực để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của hai cuộc vận động. Cần làm cho tập thể tỉnh ủy trước hết là các ban thường vụ, các đồng chí bí thư và phó bí thư thường trực các tỉnh thành ủy quan tâm thường xuyên và trực tiếp chỉ đạo hai cuộc vận động. Đi đôi với việc đích thân nghiên cứu, chỉ đạo các tỉnh thành ủy cần giao rõ trách nhiệm và kiểm điểm cụ thể, các ngành, các cơ quan của tỉnh trước hết là các ban của tỉnh ủy, đặc biệt là ban tổ chức, trong việc giúp đỡ cho các huyện ủy và các ban các ngành của huyện, đồng thời thông qua đó mà kiện toàn, củng cố các ngành của tỉnh.

Các ban tổ chức tỉnh cần phấn đấu vươn lên thật mạnh mẽ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khẩn trương để làm tốt vai trò tham mưu giúp việc đắc lực cho các tỉnh ủy trong công tác xây dựng đảng, chỉ đạo tốt hai cuộc vận động. Để làm tốt nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang trên đây điều cơ bản là các ban tổ chức tỉnh phải nắm vững các đường

lối, chủ trương, chính sách chung của Đảng, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng về hai cuộc vận động, nắm vững các thông tri tài liệu hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, đồng thời đi sâu vào cấp huyện, vào từng huyện ủy, vào các tổ chức cơ sở Đảng. Trên cơ sở đó, gian khổ suy nghĩ, nghiên cứu, vận dụng các đường lối, chủ trương của Trung ương cho sát với hoàn cảnh từng địa phương, đơn vị, để đề xuất với tỉnh ủy.

Trên đây là tóm tắt mấy thu hoạch chính của hội nghị. Sau hội nghị này, tin rằng các địa phương sẽ đẩy mạnh lên một bước nữa hai cuộc vận động xây dựng huyện ủy và xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" trong dịp sơ kết cuối năm tới của các địa phương chắc chắn rằng chúng ta sẽ được chào đón những đơn vị xuất sắc và được học tập nhiều kinh nghiệm tiên tiến.